

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แผนพัฒนา หมายความว่าความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์ หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอและแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการที่ว่าภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี

๑. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากที่ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ และขั้นตอนในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำไปดำเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ และอนุมัติโครงการ และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว ต้องแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาตำบล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล, หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชาคมทราบ

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม ข้อมูลแล้วยังจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้

ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยนำวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นหลักในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยการสรุปรวบรวมโครงการทั้งหมด และรายละเอียดส่วนประกอบอื่นมาผนวกรวมกันเป็นรูปเล่ม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อคณะกรรมการพัฒนาตำบลให้ความเห็นชอบและผ่านกระบวนการประสานแผนแล้วนำเสนอให้ สภามอบการปกครองส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนำเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้ต่อไป

๑.๔ ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย

๑) **เงิน** ทำให้เกิดการจัดสรรงบประมาณดำเนินการที่คุ้มค่า ทั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

๒) **คน** ทำให้ เกิดการพัฒนาความรู้ และประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งหมายความรวมถึงตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของ กำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วย

๓) **วัสดุอุปกรณ์** ทำให้การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เกิดความประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหาร จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

๔) *การบริหารจัดการ* เป็นหัวใจของการดำเนินการทั้งหลายทั้งปวง ทั้งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนายั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่

องค์ประกอบ

ประกอบด้วย การประเมินผลการนำแผนประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ

ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้ดำเนินการตามนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน การให้บริการขั้นพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา งานสาธารณสุข รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ และด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จากการทำหน้าที่ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก อบต. และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล

๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐%

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. ระบบการบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ <p>๒. ระบบข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ <p>๓. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง <p>๔. การเงิน/งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ <p>๕. ศักยภาพของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ <p>๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร - มีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ - นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับตำบล - การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง - การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 	<p>๑. ระบบการบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน - พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพัฒนาได้ทั่วถึง - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร - ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม <p>๒. ระบบข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล <p>๓. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและเทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอทำให้มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานน้อยลง <p>๔. การเงิน/งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน <p>๕. ศักยภาพของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งดีพอ <p>๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ - มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล - ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า - ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอน

โอกาส (Opportunities-O)

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจ ๖ ด้าน ทำให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแลป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง

๔. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น

๕. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์

๖. จังหวัดตั้งดำเนินการ การท่องเที่ยวสร้าง ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

๗. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน

๘. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ มีหลายช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats-T)

๑. สภาวะการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นทำให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๓. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง

๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของชุมชน โดยสรุปตามแผนงาน ดังนี้

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้ดำเนินการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ซึ่งประกอบด้วย ๖ แผนงานดังนี้

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายในบ้าน - พรุเตียว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	อุดหนุน อบจ.ตรังในการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายในบ้าน - พรุเตียว หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๑,๔๖๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	
๒.	ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายควนกลอย - ควนขวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	อุดหนุน อบจ.ตรังในการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายควนกลอย - ควนขวาง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะปรางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	๑,๕๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	
๓.	ปรับปรุงถนนผิวทางลูกรับ/หินผุสายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๘๘ - ๐๐๗ (บางนาว) - ต่อเขต อบต.บางกุ่ม (ควนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านบางนาว ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๓๘๐ ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร	ปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๘๘ - ๐๐๗ (บางนาว) - ต่อเขต อบต.บางกุ่ม (ควนพญา) หมู่ที่ ๒ บ้านบางนาว ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๓๘๐ ระยะทาง ๑,๓๘๐ เมตร	๕๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๔.	งานซ่อมบำรุงรักษาทาง จำนวน ๒ สาย	จัดซื้อลูกรัง / หินผุ พร้อมเกลี่ยล้ม กอง (หลวม) ได้แก่ ๑. ถนนสายทางหลวง ๔๒๗๘ (ควนนกหิน) – ทอนแจ้ หมู่ที่ ๑๐ ๒. ถนนสาย ส.ป.ก. โຕ้ะสี – ทอน แจ้ หมู่ที่ ๙	๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙	๑๐๘ ลบ.ม. ๗๒ ลบ.ม.
๕.	จัดซื้อยางมะตอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ยางมะตอย ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด	๒๗,๑๕๕	อบต.	
๖.	งานซ่อมบำรุงรักษาทาง จำนวน ๒ สายทาง	ปรับปรุงผิวทาง ลูกรัง/หินผุ จำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ๑. สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๘๘ – ๐๐๖ (อ่าวกลาง) – ต่อเขต อบต.กะลาเส (ไทรทอง) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวัง วิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๒๕๐ ระยะทางยา ๑,๒๕๐ เมตร ๒. สายแยกทางหลวงชนบท ตง. ๑๐๑๓ (สวนป่า) – ควนขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวัง วิเศษ จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร จาก กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๐๓๐ ระยะทางยาว ๑,๐๓๐ เมตร	๙๘,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๖	

ด้านที่ ๒ การพัฒนาและการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้น ปรัง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา บ้านต้นปรัง หมู่ที่ ๑	๖๒๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	
๒.	ขุดบ่อน้ำตื้น	ขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำอุปโภค - บ้านนายสิทธิ์ นุ่นซุผล หมู่ที่ ๑ เป็น เงิน ๑๑,๒๓๕ - บ้านนางประพิศ ทองใบ หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๘,๓๕๕ - บ้านนางหนูเพียร เสมสมศรี หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๙,๓๑๕ - บ้านนายสุวิทย์ เขตตะเคียน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๘,๖๗๕	๓๗,๕๘๐	หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๕	
๓.	ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและการ ดูแลระบบประปา	สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับ งานกิจการประปา และค่าจ้างดูแล กิจการประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๓๖,๔๐๐	อบต.	

ด้านที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจ (-ไม่มี-)

ด้านที่ ๔ ด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	อุดหนุนโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์	สำหรับค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ๓. กิจกรรมปฐมาศรศึกษากิจพอเพียง ๔. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	รร.	
๒.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านช่องหาร	สำหรับค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ๓. กิจกรรมปฐมาศรศึกษากิจพอเพียง ๔. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน	๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	รร.	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๓.	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ๑. โรงเรียนสวนป่าประชาอุบลณ์ ๒. โรงเรียนบ้านช่องหาร	๔๒๓,๔๕๔.๒ ๐	รร.	
๔.	อาหารกลางวัน	สำหรับสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ๑. โรงเรียนสวนป่าประชาอุบลณ์ ๒. โรงเรียนบ้านช่องหาร	๔๑๘,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐	รร.	
๕.	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลวังมะปรางเหนือ	สำหรับเป็นเงินสนับสนุนกลุ่มสตรี ตำบลวังมะปรางเหนือ	๕๐,๐๐๐	อบต.	
๖.	การแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพและด้านยาเสพติด อบต.วังมะปรางเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘ และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าวัสดุกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๖๔,๓๖๘	อบต.	
๗.	การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ	๓๘,๓๖๐	อบต.	
๘.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี งานวันสำคัญทางศาสนา และค่ารับรองต่าง ๆ	๑๙,๓๐๓	อบต.	
๙.	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนแก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน	๖๙,๙๖๘	อบต.	
๑๐.	จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารรวมทั้งหนังสือต่าง ๆ	จัดสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์เอกสารและวารสารความรู้ต่าง ๆ สำหรับที่ทำการสำนักงาน อบต.	๑๒,๕๔๐	อบต.	
๑๑.	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ	๓,๙๐๖	อบต.	
๑๒.	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. (ปฏิทิน)	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. ประจำปี ๒๕๕๗	๙๐,๐๐๐	อบต.	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑๓.	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่าง ๆ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ	๑๑,๐๐๗.๕๐	อบต.	
๑๔.	จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ ๑. ผู้สูงอายุ ๒. ผู้พิการ ๓. ผู้ป่วยเอดส์	๔,๒๘๓,๘๐๐ ๗๕๗,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐	อบต.	
๑๕.	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำสังคม อยู่ดีมีสุข	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำสังคม อยู่ดีมีสุข	๘๔,๔๕๐	อบต.	
๑๖.	สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้	๙๙,๒๒๙	อบต.	

ด้านที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	กิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่ แห่งชาติ	ปล่อยปลาให้แก่หมู่บ้านเพื่อปล่อย ลงในแหล่งน้ำสาธารณะเนื่องในวันพ่อ แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ	-	อบต.	
๒.	กิจกรรมการบำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าฯ ปลูกต้นไม้สองข้าง ทางแนวถนน - ควนปลวกอ่อน - แนวถนนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	-	อบต.	

ด้านที่ ๖ การเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการเพื่อรวบรวมข้อมูลใน การจัดทำแผนพัฒนา อบต.	๑๒,๙๕๐	อบต.	
๒.	อบต.เคลื่อนที่	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่	๗๕,๗๐๐		
๓.	การอบรมพัฒนา บุคลากรของ อบต. วังมะปรางเหนือ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้า รับการฝึกอบรม ประชุม ของบุคลากร อบต.	๑๖๐,๗๐๙		
๔.	การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน อื่นตามอำนาจหน้าที่	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน งบประมาณให้หน่วยงานอื่นตาม อำนาจหน้าที่ ได้แก่ - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม - สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	๖๓,๐๑๔ ๑๔๘,๖๗๐		
๕.	การรักษา ดูแลอาคารสถานที่ทำการ อบต.วังมะปรางเหนือ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.	๗๒,๐๐๐	อบต.	
๖.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน งบประมาณให้กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ	๑๔๘,๖๗๐	อบต.	
๗.	กิจกรรมศึกษาดูงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากร อบต.วังมะปรางเหนือ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรมศึกษาดูงานและเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน	๑๑๓,๙๕๐	-	
๘.	ปรับปรุงสำนักงานที่ทำการ อบต.	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สำนักงานที่ทำการ อบต.วังมะปราง เหนือตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๔๗,๐๐๐	อบต.	
๙.	ปรับปรุงป้ายชื่อที่ทำการ อบต.	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ป้ายชื่อสำนักงานที่ทำการ อบต.วัง มะปรางเหนือ ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๔๘,๙๐๐	อบต.	
๑๐.	คอมพิวเตอร์	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	พื้นที่	หมายเหตุ
๑๑.	เครื่องปรับอากาศ	สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน - ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง - ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑๘,๔๐๐		
๑๒.	โพเดียมชนิดไม้	สำหรับเป็นค่าจัดซื้อโพเดียมชนิดไม้จำนวน ๒ ตัว	๒๐,๐๐๐		
๑๓.	ป้ายไฟหยุดตรวจ	สำหรับเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟหยุดตรวจสามเหลี่ยมแบบโปร่ง สองระบบ จำนวน ๒ อัน	๓๐,๐๐๐		
๑๔.	ตู้แอมป์ขยาย	สำหรับเป็นค่าจัดซื้อตู้แอมป์ขยาย ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๓๐๐		

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ สรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินผลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยถูกต้องครบถ้วน

๒. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาสามปี ผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า

- มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๘ คือมีโครงการทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ รวมจำนวน ๙๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔๗ โครงการ

- จากทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๘ สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ กับ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีสัดส่วนเป็น ๕๐.๐๐ : ๕๐.๐๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานเป็นตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๘ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีปริมาณมากกว่าโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. จากผลการดำเนินงานทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม (๔ คะแนน) ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๒

สรุปว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพอใจในเกณฑ์ ดี

แสดงได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีในระดับ ดี

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๗ คิดเป็น ๖๖.๗๕%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ คิดเป็น ๖๒.๗๕%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๒ คิดเป็น ๖๕.๕๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๒ คิดเป็น ๖๕.๕๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๖ คิดเป็น ๗๔.๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๐ คิดเป็น ๗๐.๐๐%

๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากแผนพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้ดำเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า โทรศัพท์ ก่อสร้างถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกและการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น
- จัดการระบบการระบายน้ำให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสมองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนลูกรังพร้อมทั้งดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน
- พัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้ำที่ต้นเขิน เพื่อให้จัดเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลนสามารถให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคและจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

๒. การดำเนินการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลวังมะปรางเหนือ
- ช่วยประสานงานในการจัดทำกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป

๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

- จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
- ขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันกีฬา สัปดาห์ธรรมสัญจร นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง เข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทย
- พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน

๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- จัดทำเขตแบ่งกันที่สาธารณะของตำบล
- จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้ำบาดาล
- ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
- ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้ประดับสองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลวังมะปรางเหนือ

๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการอยู่ดีมีสุข

- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน
- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในตำบล
- จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
- อบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์และมารดา ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดู
- อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีเยุงเป็นพาหะนำโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน รวมถึงการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ดำเนินการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงให้บริการนอกสถานที่
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกของ อบต.
- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของ อบต. ให้มีการให้ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในการทำงาน
- ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น